



ข่าววิจัย มสธ.

ฉบับที่ 1/2557 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทนุอุตสาหกรรมวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>

เล่าสู่กันฟัง



สำนักข่าวอิศรา ISRA NEWS AGENCY

นักวิจัย มสธ. หวั่นบ่าเหนื่อบ้านอายุอาจไม่พอ ดั้มกันชีวิตผู้สูงอายุ

สำนักข่าวอิศรา สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจณี กังวานพรศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิทธิรังศรี นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2013) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอก ดอนเวินชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้ให้ความสำคัญและทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยพบว่าปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ สำหรับรายละเอียดสามารถเข้าศึกษาได้ที่ C:\Users\RDEETPHR\Pictures\นักวิจัยมสธ_ หวั่นบ่าเหนื่อบ้านอายุอาจไม่พอ ดั้มกันชีวิตผู้สูงอายุ.mht



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม



เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดการสัมมนาขับเคลื่อนผลงานศึกษาวิจัยสู่สังคม เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ การวิจัยดังกล่าวจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มสธ. โดย ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชาติชาย สุทธิกลม เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชรรค์ชัย ดงเสนห์ และนายวีรววิทย์ วีรวรรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/news_detail.php?nid=10818&parent_id=1&type=hot



งานเกษียณอายุ

มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุบุคลากร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้



ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในช่วง **1 มกราคม -30 กันยายน 2556** กรุณาส่งข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการตอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ที่ www.stou.ac.th/Offices/Ord/RD/from/index.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางพรอนงค์ โตแฮม และนางลัดดา พูลเจริญ โทร. 7589

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ
“วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิง
นวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and

Distance Innovative Learning : e-JODIL) เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบ
จากการวิจัยสำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล และเพื่อเป็นช่องทางในการระดมความคิดเห็นในระบบ
ทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ของการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดย
กำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยปีละ 2 ฉบับ

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคันตร์ โทร. 7589



ที่น่าสนใจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยสถาบัน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
สถาบันเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

โครงการที่ 1 วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท + ค่าสมนาคุณ 23,000 บาท

เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
มสธ. ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และลดการออกกลางคัน
เพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งหาแนวทางการดำเนินการที่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

โครงการที่ 2 วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท + ค่าสมนาคุณ 23,000 บาท

เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบไอซีทีทางสังคมออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน สนับสนุนการศึกษาให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ก่อให้เกิดความรัก ความ
ผูกพัน และความภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2556

ผู้สนใจจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบ สวพ.01 (ฟวส.) จำนวน 7 ชุด
ส่งไปยังฝ่ายวิจัยสถาบัน สถาบันวิจัยพัฒนา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

<http://ird.stou.ac.th/contacts.html> เลือก ทุนวิจัยสถาบัน

กิจกรรมวิจัยนอกรั้ว

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ e-mail : wturesearch.ac.th@gmail.com และส่งเอกสารบทความวิจัยพร้อมแผ่นซีดี ข้อมูลมายัง สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2563 5252



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> หมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2942 8166-7



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 “การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งผลงานผ่านทางอีเมล research@dpu.ac.th กำหนดส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและบทความภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2557 และส่งใบสมัครมาที่ โทรสาร 0 2580 0064 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2954 7300 ต่อ 431,633,128

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581



